



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1381 26 tháng 12 năm 2021

Chuyên Tu

*Chuyên tu tự giải cõi mê lầm
Dứt khoát thực hành rõ diệu thâm
Thanh tịnh chiều cao không dấy động
Chơn thành tu tiến giải mê lầm*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1995

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Hôm nay Bé phải ra đi nơi khác đành xa bạn đạo quý mến của Bé, Bé có buồn không?*
- 2) Thành tâm tu học tham thiền nhập định sẽ đi đến đâu?*
- 3) Bé đã bình an đến Thiền viện Hai Không, mọi người đều vui, cùng nhau ca hát mừng Bé tràn đầy sự thương yêu và quý mến trong đạo mẫu, Bé có cảm động không?*
- 4) Sự truyền cảm do đâu mà có?*
- 5) Nhờ những gì óc người được nhạy cảm?*
- 6) Tâm linh phát triển là sao?*
- 7) Huyền là màu đen làm sao sáng được?*

1) 30-09-95

Hỏi: Hôm nay Bé phải ra đi nơi khác đành xa bạn đạo quý mến của Bé, Bé có buồn không?

Đáp: Thừa mang xác làm người, khi gần lại ấm áp, khi xa lại lạnh lẽo, tạo niềm nhớ thương. Ngược lại người tu lại cần sự ảnh hưởng cho nhau khi gần cũng như khi xa. Sự liên hệ giữa Trời Đất và người lúc nào cũng không xa, tâm thức lúc nào cũng giao cảm và quý thương, bắt buộc phải tự thực hành pháp môn mà mỗi người đã nhận được.

Kệ:

*Hướng thượng tâm linh triển triển hành
Thực hành chất phát hướng về thanh
Chẳng còn loạn động không mê chấp
Thực hiện hằng ngày pháp pháp thanh*

2) 01-10-95

Hỏi: Thành tâm tu học tham thiền nhập định sẽ đi đến đâu?

Đáp: Thừa thành tâm tu học tham thiền nhập định, thì sẽ đạt tới phước huệ song tu, cơ thể bình an tâm linh phát triển, rất cần thiết cho cuộc sống hiện tại trên mặt đất

Kệ:

*Siêng năng sẽ đạt sẽ phân minh
Đời đạo song tu tự rõ mình
Chuyển thức tâm hành trong giới hạn
Bình minh sáng tỏ tự mình mình*

3) 02-10-95

Hỏi: Bé đã bình an đến Thiền viện Hai Không, mọi người đều vui, cùng nhau ca hát mừng Bé tràn đầy sự thương yêu và quý mến trong đạo màu, Bé có cảm động không?

Đáp: Thừa Bé rất cảm động, rơi lụy, biểu lộ tấm lòng thương quý mọi người đã tận tâm chung lo hành thiền, chung sống trong biển yêu của Thượng Đế

Kệ:

*Thương yêu Bé đã về Hai Không
Quý mến chung vui sống một lòng
Tiếng hát thanh bình trong thức giác
Tràn đầy tươi đẹp lúc chờ mong*

4) 03-10-95

Hỏi: Sự truyền cảm do đâu mà có?

Đáp: Thừa sự truyền cảm do tâm hành giả hướng thượng trọn lành, pháp lực thành tựu, từ quang truyền cảm, âm thanh êm ả và dễ chịu

Kệ:

*Pháp lực thâm sâu trợ tiến hành
Trí tâm thanh nhẹ độ nhơn sanh
Thành tâm phân giải tình tha thiết
Thanh tịnh bình tâm lại hiểu nhanh*

5) 04-10-95

Hỏi: Nhờ những gì óc người được nhạy cảm?

Đáp: Thưa nhờ hành pháp đứng đắn như: niệm Phật thường xuyên cho đến lúc nhớ thường xuyên, soi hèn, pháp luân thường chuyển và thiền định thì bộ óc sẽ được nhạy cảm

Kệ:

*Thực hành đứng đắn tự mình làm
Chẳng có nhờ ai tự thức cam
Nhịn nhục tràn đầy trong thức giác
Tự bi hành động chẳng còn tham*

6) 05-10-95

Hỏi: Tâm linh phát triển là sao?

Đáp: Thưa tâm linh phát triển là trí bắt đầu sáng, tâm bắt đầu minh, nghiệp bắt đầu bớt, thần kinh gom gọn, vị trí quang khai, kính Trời nhớ Phật, hành pháp siêng năng

Kệ:

*Vui buồn chẳng có lưu tâm tiến
Cảm thức trần gian chỉ tạo phiền
Không nghiệp không tình không ý động
Quý mình thương họ tự mình xuyên*

7) 06-10-95

Hỏi: Huyền là màu đen làm sao sáng được?

Đáp: Thưa màu đen là Hắc Bì đối với mắt đời, đời cô đọng là đen, còn đối với đạo là ánh sáng trong thật không bao giờ thay đổi, tức là ánh sáng vô cùng tận

Kệ:

*Ánh sáng quán thông tức Hắc Bì
Chuyển thông đời đạo dự hành thi
Cảm thức qui nguyên cùng một mối
Hành thông tam giới cũng qui y*

Vô Vi hành đạo chứ không dành đạo

Thực hành từ thấp tới cao
Nơi nào cũng tiến nơi nào cũng thông
Trong ta sẵn luật Hóa Công
Thực hành là chánh tréo trồng đỡ dang
Bên trong có sẵn nhiều màn
Tự khai tự tiến tự khai tâm hồn
Chẳng cần bày biểu dập dờn
TRỜI ban tình Đạo ôn tồn dựng xây
Triển khai khai triển hằng ngày
Tâm ta xác nhận rõ ngày cảm giao
Bên trong sáng suốt thuở nào
Tự lo chùi rửa trắng sao hợp hòa
Chẳng còn vọng động tưởng xa
TRỜI ban tâm thức tự hòa tiến lên
Thực hành ba pháp tạo nền
SOI HỒN là một giữ bền trí tâm
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN giải làm
THIÊN ĐỊNH thức giác âm thầm đến nơi
Càng tu càng rõ CHA TRỜI
NGÀI đà sắp đặt mở lời nhủ khuyến
Vạn linh đã có tiền duyên
Hồi sinh tái ngộ nối liền căn cơ
Chẳng còn loạn động ước mơ
Quy Hồn quy Vía giải mê cõi trần
Dựng xây khai triển muôn phần
Thực hành Chơn Pháp rõ ân CHA TRỜI
Vạn linh đồng thức nơi nơi
VÔ VI sống động do TRỜI ân ban
Thế gian Địa ngục Thiên đàng
Giữ an tâm định sáng ban tình TRỜI
Trong ta có lý có lời
Bên ngoài đồng thức lập Đồi tương giao
Thực hành Chơn Đạo chớ rào

Vô cùng tiến hóa nơi nào cũng thông
Du dương tâm dừng tự tòng
Thiên cơ ban rải tâm phòng giải minh
Xác thân là cõi địa linh
Không minh nguyên xứ tạo tình khổ đau
Thực hành kẻ trước người sau
Quán thông Đồi Đạo cầu nhau tiêu tan
Sửa mình mới rõ mới an
TRỜI ban tình Đạo khai màn mở tâm
Thực hành tiến tới mừng thầm
Tâm minh Chơn Đạo chẳng làm chẳng sai
Chẳng còn hướng ngoại sai hoài
Vào trong mới thấy rõ đài Thiên cơ
Vạn linh quy hội chực chờ
Nhơn Ông thức giác giải mơ cõi trần
HỒN minh cảm hóa muôn phần
Cao tầng cũng tiến thấp tầng cũng minh
Thượng, Trung, Hạ giới giao tình
Do Hồn điều khiển chuyển khuynh hợp hòa
Cảm giao giao cảm gần xa
Trong ta đầy đủ ta hòa tiến thân
TRỜI ban tự đóng góp phần
Cần Khôn Vũ Trụ mở tầng cảm giao
Quán thông muôn sắc muôn màu
Triều ngươn quy hội kết tâu về Quê
Vạn linh đồng thức phán phê
Thực hành tiến hóa tự về đến nơi
Bao la lớn rộng cảnh TRỜI
Muôn vàn sống động tạo nơi an toàn
Cộng đồng chung thức giữ an
Chẳng còn mê chấp tạo đàng khổ đau
Tâm không, cảm nhẹ nhiệm màu
Nơi nào cũng vậy cũng tâu tình thương

*Thực hành xây dựng tạo gương
Dù người tiến hóa mở đường giáo tâm
Thực hành tự học mừng thầm
Sanh Lão Bệnh Tử phải tầm đến nơi
Bài này dạy Dững của TRỜI*

*Bình tâm thức giác rõ lời CHA khuyên
Chẳng còn than khổ cảm phiền
Chẳng còn giành Đạo sống yên đời đời
Thương yêu chỉ có CHA TRỜI
Hào quang sống động lập Đời Siêu Minh.*

**Kính Bái,
Lương Sĩ Hằng**

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

PHÂN TÁCH ĐỜI ĐẠO

Ngày 04 Tháng 3 năm 1986 (tiếp theo)

Các bạn mới thấy rõ: hoàn cảnh là ân sư. Nhờ hoàn cảnh éo le khổ cực, chồng tôi chửi tôi, đánh tôi, ăn hiếp tôi... Vợ tôi nó làm khó khăn, tôi mới đi tìm... Chán đời, tôi mới đi tìm con đường tu! Sự thiếu thốn nghèo khổ, bực bội, tôi mới đi tìm đường tu! Có phải hoàn cảnh là ân sư không bạn? Nhờ hoàn cảnh đó nó mới dẫn đi bạn tu. Chứ đâu phải ông Tám là người dẫn bạn đi tu đâu! Ông Tám cũng nhờ hoàn cảnh mà ông Tám tìm đường tu. Mới thấy rõ Ông Thích Ca: Ông Thích Ca cũng nhờ hoàn cảnh mà ông mới tu. Hoàn cảnh của ông là một thái tử, giàu có, rồi ông ra ông dòm nhân gian đau khổ... ông sướng hơn mọi người, rồi mọi người cứ đau khổ như vậy rồi ông làm sao? Ông nhờ ai ông tu? Ông nhờ hoàn cảnh của một quốc gia độ ông tu. Ông mới nguyện: “tôi sống với những người đau khổ, để tôi dẫn những người đau khổ tiến!” Ông mới ra rừng ông tu. Ông tu với con thú là đau khổ không bạn? Con ma, con quỷ là người đau khổ không bạn? Con ma, con quỷ là trình độ thấp kém, mới đi phá người ta. Con thú là trình độ thấp kém nó mới dữ. Thì ông sống trong cái hoàn cảnh đó mà ông tu, ông mới tìm tòi khả năng thanh tịnh của ông, ông mới tiến hóa được. Các bạn thấy không? Ông đã hành, nhờ hoàn cảnh ông tiến, vậy chứ các bạn có ân sư một bên không? Hoàn cảnh bạn là ân sư đó bạn. Ân, mặc, thể xác các bạn đang ôm đây là ân sư của các bạn. Nó đòi hỏi mà các bạn không bao giờ thỏa mãn được nó, thì các bạn phải tìm cách làm sao thỏa mãn và quán thông nó, đó là cơ hội các bạn tu. Nhưng mà các bạn không có cái pháp đi tắt. Cho nên ngày hôm nay, ông Tám đã lược được cái pháp này, của những vị đau khổ hơn ông Tám mà tìm ra, và trao lại cho ông Tám, ông Tám truyền cho các bạn, thì các bạn có khác gì ông Tám không? Các bạn là ông Tám rồi, các bạn cứ việc thực hành đi tới, chứ nhờ ai nữa!

Nếu các bạn còn không tin khả năng của các bạn thì các bạn tự hủy các bạn mà thôi. Mà các bạn tin nơi khả năng của các bạn thì các bạn đi rồi, các bạn tiến rồi, các bạn không có bị nghiệp chướng trói buộc nội tâm của các bạn, không bị vì sự thách đố của ngoại cảnh mà

các bạn ràng buộc chơn tâm. Các bạn sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu của các bạn để các bạn tiến, các bạn thấy rõ điều này chưa?

Cho nên mọi người đều có cơ hội tu đó bạn, mà các bạn đã và đang tu. Rồi mới chúng mình cái cảnh luân hồi của các bạn nhiều kiếp rồi, đâu phải một ngày một giờ đâu. Luân hồi, luân hồi, luân hồi... Nhiều khi các bạn thiền, rồi các bạn tưởng, các bạn nhớ đến lúc còn bé, rồi nhớ tất cả những tiền kiếp các bạn đã dự vô cái cuộc nào, cuộc nào... Các bạn thấy chưa? Rồi ngày hôm nay các bạn mới dòm lại: “ô! cái duyên nghiệp của tôi nó đến rồi... Người đã chung sống với tôi bao nhiêu mấy trăm năm, năm trăm năm về trước, ngày nay nó tái ngộ thương yêu vô cùng, kính mến nó vô cùng...”, và nắm đó để mà tu mà tiến.

Các bạn thấy: từ thế gian lên đến thiên đàng, cũng là hoàn cảnh ân độ trong chu trình tiến hóa đó các bạn. Bạn ở hoàn cảnh nào cũng có cơ hội tiến hóa. Các bạn xuất hồn lên trên trời các bạn gặp chư Phật, đó là cái hoàn cảnh tiến đó, các bạn thấy không? Đánh lễ Đức Phật mà không bao giờ gần được Đức Phật, các bạn phải cố gắng tu hơn nữa, các bạn thấy không? Gặp một vị tiên mà chỉ nghe người ta nói, mà mình nói không được, thì mình phải cố gắng tu để tiến, các bạn thấy hông? Có phải nhờ cái hoàn cảnh nó dẫn tiến các bạn không? Cho nên hoàn cảnh là ân sư, lúc nào ân sư cũng ở một bên, trong tâm các bạn, trong và ngoài, thể hiện diễn tiến để ân độ các bạn tiến hóa. Chứ không có bao giờ bỏ các bạn hết. Cho nên các bạn phải thấy rõ điều này, mà thực hiện cái vốn sẵn có của chính mình, nhẫn hòa để học nó, thấy ta càng học càng có, càng học càng thấy rõ hơn, càng thực hành thì càng tiến hóa hơn. Cho nên nhiều khi các bạn thấy rằng “cái đầu của tôi như nó điên vậy...”, không phải điên đâu các bạn. Vì các bạn đã thâm nhiều động loạn quá, bây giờ trục xuất nó ra đi, một thời gian rồi nó hết, nó lại hồi sinh. Cho nên định luật Sanh Trụ Hoại Diệt có, rất rõ ràng. Cái cơ tiến hóa không ngừng nghỉ của ông Trời sắp đặt rất tinh vi. Mọi tâm linh đều có ngôi vị tiến hóa. Một hạt cát cũng có vị trí của nó kia mà. Cho nên chúng ta xem: cây cỏ đều có vị trí học hỏi để tiến hóa hết. Núi, sông, biển, ngòi, ngạch đều có nhiệm vụ làm việc hết. Không có chỗ nào là chỗ không có giá trị. Cho nên khi chúng ta muốn hiểu được Thượng Đế, chúng ta phải hiểu toàn diện trạng thái cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thấy giá trị của Thượng Đế. Chứ không phải một hình, một ông giáng lâm xuống rồi nói lô la vậy là đúng! Không đúng đâu các bạn. Các bạn cứ làm thịnh đi, có pháp rồi, nắm cái pháp đó mà tu mà đi thôi, đừng có cho ai hội nhập xưng danh này kia, kia nọ, mất thì giờ, mà các bạn không tiến. Thử, các bạn không tin tôi, các bạn cứ đi đi, nghe những vị đó, rồi những vị đó sẽ giúp các bạn những cái gì? Rốt cuộc bạn cũng là bạn và những vị đó cũng là những vị đó, nếu các bạn không hành. Hạnh hy sinh các bạn không có, dũng chí các bạn không có tràn đầy, thì không bao giờ các bạn tiến được. Chứ đừng có xác nhận “ông này đúng, bà kia đúng...”, nhưng mà rốt cuộc rồi ông nào, bà nào theo bà nấy, chỉ có lo tu mà thôi. *(còn tiếp)*

Thiên liêng là ai?

Đêm đêm các Bạn tu, cầu xin được sớm giải thoát, giải nghiệp duyên tại thế để được thanh thoát thăng hoa trở về Nguồn Cội. Người Cha yêu quý luôn luôn nâng đỡ, săn sóc, không bao giờ rời xa các Bạn ; người Mẹ hiền cũng không bao giờ quên chúng ta : niềm thôn thức trong lòng, mọi người đã mang xác phàm, mắt phàm, tai phàm, miệng phàm, mũi phàm, một khối óc trần trọc tại thế, lại muốn tất cả những vị thiên liêng phải trình diện trước mắt, mới đặt niềm tin ; cho nên, càng tu càng trì trệ, nhưng không thấy rõ thiên liêng đã ẩn tàng trong tâm thức của chính chúng ta mà không thấy.

Thiên liêng là ai ? Sự linh động sáng suốt trong tâm thức các Bạn! Hiện tại đang ngồi thiền, tại sao các Bạn cảm thấy, “Tui lâng lâng, lâng lâng được rước lên” ? Rước lên, các Bạn đi đâu ? Chúng ta đi về sở nguyện sẵn có của chính chúng ta : chúng ta biết quý yêu Mẹ hiền, quý yêu đức Diêu Trì Kim Mẫu đã vì chúng ta khóc thời như mưa, ngày đêm mong đợi, vì chúng ta đã lặn lội trong cảnh đau khổ, mê muội, bị lôi cuốn, bị trói buộc bởi những hoàn cảnh bất chánh, quên nguồn cội ; rồi đâm ra tưởng ta là nhút, ta là biết, ta là quán thông ; nhưng mà kỳ thực chưa hiểu ; chưa hiểu đến chính mình, làm sao quán thông được ?

(Thiền chung tạm biệt Melbourne 1984)

THƯ TỪ LAI VĂNG

H , ngày 10/12/1992

Bạch Minh Sư ,

Viết cho Minh Sư hôm nay là sự
của độ của Đn Trên và Minh Sư đã cho con
được tiếp tục con đường hạnh hưởng của con
tại thế theo P.L.V.V.K.H.H.B.P.P. mà con đã
cố gắng đeo đuổi từ năm 1973 dù rằng
chỉ có một lần diện kiến Minh Sư qua
linh ảnh mẫu. Con xin thầy hai việc:

Việc thứ nhất là xin Thầy cho con địa
chỉ của Đ/H. Vì tiền phúc đã tiếp tục
điền của Thầy tại trại tù Nam-Hà (V.N.
Bắc) từ 1979 đến 1980, vợ đã được đình cử
tại Mỹ hầu con viết thư trao đổi việc tu
học được dễ dàng vì cũng một cảnh ngộ
với nhau.

Việc thứ hai, kính xin Thầy hướng dẫn
con phải tiếp tục việc tu học (Đạo Đáo
song tu) như thế nào sau khi Thầy
đã cho con học bài Thanh Lộc bản thể
con từ năm 1991 đến bây giờ (1992) ngày
2/12/92 con phải vào bệnh viện nằm đến
ngày 2/12/92 mới xuất viện ít, có thể gọi
là tam hãn tật, về thưng lộc trong
những ngày ở bệnh viện, con chỉ cầu nguyện:
"Cúi xin ôn trên Đức Luan Chí Âm Bồ Tát
và Đức Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc ban phúc
lành cho con được an nhiên cái đời." >> làm
P.L.C.H. và sửa các huyết đạo. Chỉ làm
P.L.C có một lần sau khi cải nòng tại

Chờ thấy da lột. Con thấy thấy một
lượng khi mắt sưng lên bỏ đầu. Con
ngưng không dám làm tiếp vì @kấy
dầu không được liền trong bệnh viện.
Con bị mềm lúc từ thời có khi em có
khi bị sưng trở lại, nên con thường
đốt giữa cầu nguyên và nêu trên thấy
con người con không bị sưng ở chân
thủy. Khi vào bệnh viện, họ dùng
máy truyền hình và có gây điện, cấp vào
các đầu ngón tay của con. Các ngón
tàng lên lên man ảnh. Họ chích
thuốc ngửi vào ngón tay con và sau đó
con không biết gì. Họ nói da lột qua
sau đó, họ nói da lột qua
của miệng của con mất máu của bệnh
trong bao tử con. Họ cho thi nghiệm và
sau cũng kết quả được tốt. Họ cho con
uống 3 thứ thuốc trong 1 tháng. Đi tái
1 khám để lấy tiếp thuốc uống từ
3 tháng đến 6 tháng.

Hôm nay, người con khỏe, hồng
hào trở lại sau khi được vào H bit
máu và bệnh chai nước liền.
Con tiếp liền trở lại khi về
nhà. Đây thì (Nguyên, sỏi lớn, PTC
và Thuyền đình - Mát niêm lát chanh -
kém đêm đôi - đào - Chướng bụng
dùng khi cũng xoa bóp huyết đào -
Cầu nguyên sau bữa ăn và uống thuốc -

- Lay Phuong Nam vi khong the chuong
Kimbo Vi Vi. do gradinh qua do ky
cho con theo PT VV. KHAB PP. , nen con
phai an chay mot minh trong khi tat
ca deu an man. Con biet la nghiep
qua của con nang. Con khong biroi
phien nhung phai tim cach de sinh
song va tu tap cho den noi den chon
ma thoi. Con tin tuong coi day qua
dinh se thue tam, do on tren va
chay chuyen hoi.

Con am tam dung de khong
lam mat thoi gio quý dau của day.

Con kinh chue day duoi
trung tho de diu dat chung con.

Kimbo,

T

Kh V

T.B. Khieu tro ngai qua dinh nen con khong the
den thien chung cung ban atas va nghe duoi thay
giong bang tim. Con phai mua dang ote an
tham nghe ma thoi.

Hongkong, ngày 26/3/93

T K V ,

Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 10/12/92, được biết con đã khôi phục được sức khỏe tốt đẹp.

Người tu Vô Vi phải tự ý thúc rõ rệt phương pháp chính mình đang hành, ăn khớp với điển năng của càn khôn vũ trụ không có sự mê tín dị đoan. Chỉ có thực hành ba pháp rõ rệt, đó là Soi Hồn, Pháp Luân và Thiền Định thì lâu ngày hành giả sẽ đạt được kết quả rõ rệt. Trong giờ thực hành, tức là giờ pháp triển tuệ giác để cảm minh Trời Phật. Đạt được trong thực hành mới là chơn pháp, chứ không phải dùng lý thuyết hay là ảo tưởng. Người tu Vô Vi không tin bất cứ việc gì mà chính ta chưa đạt được.

Luôn luôn, ta nên lấy đại bi làm gốc, thực hành đúng đắn, thì kết quả sẽ tươi đẹp. Còn về Vũ Tiến Phúc, thì đến nay Thầy chưa vẫn chưa có tin gì về Phúc. Con nhớ đón xem những kỳ giảng của Thầy gần đây, thường có nhắc nhớ về nguyên lý vô sanh. Hiện tại có hai điểm quan trọng nhất: đó là sống và chết. Nay chúng ta đang có sự sống, mà nếu chúng ta chịu thiên để tự đạt quân bình, thì tâm từ bi khai triển - đến lúc chết, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được sự thanh nhẹ và minh mẫn của phần hồn. Con nên thường nghe cuốn băng Linh Bảo Kinh để thấy trật tự dẫn dắt phần hồn tiến hóa. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

Tiếp theo báo cáo ngày 31 tháng 10 2021 chúng tôi đã nhận từ quý` bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui cho đến 26 tháng 12 2021 như sau:

Người gửi	US\$	CAD or currency
Hung Tran (CA)	500	
An Danh (Mtl)		650
Thuy Vuong (Holland)		500 euro
Olivier Phan (France)		120 euro
Lai Ngoc Tam (AB)		200
David M Truong (CA)	200	
Serena Truong (CA)	500	
Thao Nguyen (CA)	100	
Thanh Nguyen (CA)	100	
Rene Phan (Fr)		150 euro
An Danh (Mtl)		2,000
Icebud Reed Nguyen (MI)	200	
Do Thi Van (CA)	700	
Dang Lisa Ngoc(CA)	100	
Kevin Quang Lam (CA)	1,000	
Tony Hung Nguyen (CA)	2,000	
Hanh Nguyen (Ca)	200	
An Danh (Mtl)		650
Van Phu Cuong (AB)		1,000
An danh (Mtl)		1,000
Hong Vo (CO)	102	
Bác Hồ Văn Đậm (GA)	200.00	
Linda Yasutomi (CA)	12000.00	
Hồng Hoàng Sơn (VA)	600.00	
Nguyễn Hoa (TX)	1600.00	
Nguyễn T Mai (MA)	1000.00	
Nguyễn Loan (Detroit)	100.00	
Bạn Đạo Sơn & Su (Detroit)	100.00	
Bạn Đạo Cẩm Bình (Detroit)	200.00	
Bùi Thủy (MO)	100.00	
AD (Lasvegas)	1000.00	
Phan Mạnh Hùng (CA)	300.00	
Fred Reiss (CA)	200.00	
Lê Thoại (CA)	200.00	
Phạm Thảo (CA)	250.00	
Tô Thanh Nga (San Diego- CA)	1000.00	
Bác Hồ Văn Đậm (GA)	100.00	
Trần T. Bình Minh (CA)	1000.00	
Trần Hùng (Sacramento - CA)	500.00	

Banh My Hom (CA)	200.00	
Gia dinh Serena Truong (CA)	800	
Icebud Reed Nguyen (MI)	200	
Long Tran (Fl)	500	
Ngoc Anh Truong (CA)	200	
An Danh (TX)	1,000	
Gaston Hong (CA)	500	
Nguyen Thi Anh (Australia)		901
Rene Phan (Fr)		150 euro
An Danh (Mtl)		360
Jacqueline Legeay (Fr)	1,450	
Nguyen Xuan Mai(CA)	1,000	
Nguyen Xuan Mai(CA)	2,000	
An Danh (CA)	5,000	
Ho Van Dam (GA)	100	
Huynh T. Ngon (GA)	200	
Hong Vo (CO)	160	

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:

- Tiếp tục hỗ trợ những bạn đạo gặp khó khăn vì dịch COVID
- Học phí nghèo, mồ côi, khuyết tật được học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học vì cha mẹ quá nghèo
- Giúp người già neo đơn ở Bình Định & Đồng Bằng Sông Cửu Long
- Giúp mái ấm Thiên Ân 150 em ở Pleiku tiền ăn học (12 em bé sơ sinh bị bỏ rơi, 40 em học mẫu giáo, 50 em cấp 1, 19 em cấp 2, 4 em cấp 3, 6 em đại học và còn lại trung cấp và học nghề)
- Phát hòm người chết không hòm chôn hay hỗ trợ mai táng cho những người nghèo
- Giúp người nghèo không tiền trị bệnh
- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 180 con em trại phong Dakkia Kontum và trẻ em dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng
- Phát gạo và lương thực cho người Phong ở Gia Lai
- Hỗ trợ chi phí ăn mặc cho 35 em trong cô nhi viện Ưu Đàm Huế do 1 sư cô trách nhiệm
- Hỗ trợ cho các em dân tộc ở Lâm Đồng có cơ hội đến trường

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho công việc này**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:

VoVi Association of Canada:
2590 Allard St.
Montreal Qc H4E 2L4 Canada

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo
Phan Cao Thăng
Email:aphancao@videotron.ca

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 52, 26-12-2021

-
- Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Giáng Sinh Giải Thoát, Montreal Canada, ngày 24 -12-1983

https://youtu.be/qEEKL_tj32I

- Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Lễ Giáng Sinh của Chúa là thể hiện phần hồn trên mặt đất - Montreal 24-12- 1988

<https://youtu.be/HDgfNWS92MI>

- Radio Nam California tuần lễ 52

Chủ đề: Tu Đạo Kinh, chương 17

<https://youtu.be/1hu4reVZh6w>

- Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Cổ nhạc Từ Bi Mâu Nhiệm do Kim Anh trình bày

<https://youtu.be/uP2qbFZ7C9M>

Ban video kính mời

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Bùi Thị Ở là chị của bạn đạo Bùi Quan Thơ (Thiền Viện Tâm Linh và Sức Khỏe) sinh năm 1936, mất hồi 10h20 ngày 12 tháng 11 năm Tân Sửu nhằm ngày 15/12/2021 tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai được siêu thăng tịnh độ. Gia đình đồng cảm tạ.

Bạn đạo Việt Nam kính báo.

2) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bd Quách Bạch Hót mất ngày 20/12/2021 tại bệnh viện Sóc Trăng thọ 69 tuổi được siêu thăng tịnh độ

Trần Minh Chánh kính báo